

GỬI EM – BẠN TRẺ ĐANG TÌM Ý CHÚA

Em thân mến,

Em là một thiếu nữ Công giáo, được sinh ra và lớn lên trong thời hiện đại, nền công nghiệp hóa đã giúp cho đời sống vật chất của chúng ta trở nên tiện nghi hơn, đầy đủ và thậm chí là dồi dào hơn, vv. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, em vẫn đang chọn lựa cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống hạnh phúc hơn phải không em?

Hãy đến mà xem, các thiếu nữ Công Giáo có ước muốn sống đời thánh hiến, tuổi từ 16 đến 25 (*từ lớp 10 trở lên*) đến với Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình vào ngày Đại Hội Ôn Gọi được tổ chức vào **7g00 thứ Năm ngày 13/7 đến 12g00 thứ Bảy ngày 15/7/2023**, tại địa chỉ: DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH, xóm 7, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ở đó Hội dòng sẽ tạo cho các em một không gian tách biệt với đời thường, một khoảng lặng cần thiết để đi vào lòng mình, để **nghe được điều Chúa muốn nơi em**. Ở đó, em cùng được tham dự các buổi học, các giờ sinh hoạt và cầu nguyện, giúp em hiểu hơn về Đời sống tu trì, đặc biệt là ơn gọi trong Dòng nữ Đa Minh Thái Bình.

Với em, BẠN TRẺ ĐI TÌM Ý CHÚA, em là người nổi trội và khác hẳn những bạn trẻ khác. Em thật tuyệt vời vì đã can đảm dám quảng đại nghĩ đến việc dấn thân. Vậy, hãy một lần dám ra khỏi nhà để được trải nghiệm nếp sống tu trì Đa Minh em nhé!

Hy vọng rằng, em sẽ chủ động chọn được hướng đi cho mình trong tương lai, để cuộc sống luôn mang lại niềm vui, sự hạnh phúc cho em và mọi người. Xin gửi tặng em lời nhắn nhủ đầy thân thương của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi ngài viết cho các bạn trẻ cũng như với chính em:

“Tôi nói với các bạn trẻ là: nếu các con nghe được tiếng Chúa gọi, thì đừng đẩy lui! Hãy can đảm tham gia những trào lưu nên thánh mà các bậc đại thánh, nam và nữ, đã khơi dậy theo chân Đức Ki-tô... (VC số 106).

Ngay lúc này, nếu em nghe được lời mời gọi của Chúa nơi Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình thì đừng do dự. Hãy liên hệ với:

- Sr. Maria Đỗ Thị Dung – Chị giáo Thỉnh Sinh
Điện thoại: 0378743873 hoặc 0376000231
Email: dodungoptb@gmail.com
- Sr. Maria Phạm Thị Dệt – Phụ tá chị giáo Thỉnh Sinh
Điện thoại: 0354669570
Email: ngocdetop@gmail.com
- Facebook: Gia đình thỉnh sinh Đaminh Thái Bình

Mến chúc em sẽ có được những chỉ dẫn cần thiết, những trải nghiệm quý báu và sự quyết tâm mạnh mẽ để em có thể bước trên con đường mà chính Chúa muốn em đi!

BAN ƠN GỌI
DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI
DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Chủ đề: “CÙNG BƯỚC THEO THẦY GIÊSU”

Thân gửi: Các bạn thiếu nữ Công Giáo,

Đời sống Thánh hiến là một quà tặng Thiên Chúa dành cho Giáo hội của Người. Thật phúc cho bạn nếu được tham dự vào đời sống đó. Nhưng làm thế nào để biết được mình có ơn gọi tu trì hay không? Làm thế nào để biết mình phù hợp với hình thức tu trì nào? Làm thế nào và làm thế nào để giải thích với muôn vàn thắc mắc khác trong bạn? Thì đây, cơ hội dành cho bạn: Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức **Khóa tìm hiểu ơn gọi năm 2023**, chương trình cụ thể như sau:

THỜI GIAN : Từ 7g00 thứ Năm, ngày 13/7 đến 12g00 thứ Bảy, ngày 15/07 năm 2023

ĐỊA ĐIỂM : Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, xóm 7, xã Đông Hòa, tp. Thái Bình.

ĐỐI TƯỢNG: Các thiếu nữ Công Giáo có ước muốn sống đời thánh hiến,
Tuổi từ 16 đến 25 (*từ lớp 10 trở lên*).

MỤC ĐÍCH:

Giúp các bạn:

- có thời gian lắng lại với lòng mình để nhận biết ý Chúa,
- hiểu biết hơn về đời sống tu trì
- hiểu biết hơn về Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, đặc biệt là việc thâu nhận và tiến trình đào tạo của Dòng,
- có thêm những chỉ dẫn cần thiết cho việc đáp lại tiếng gọi của Chúa.

CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:

Từ ngày 01 tháng 06 đến ngày 10 tháng 07 năm 2023

- Sr. Maria Đỗ Thị Dung – Chị giáo Thỉnh Sinh
Điện thoại: 0378743873/ 0376000231 - Email: dodungoptb@gmail.com
- Sr. Maria Phạm Thị Dệt – Phụ tá chị giáo Thỉnh Sinh
Điện thoại: 0354669570 - Email: ngocdetop@gmail.com
- Facebook: Gia đình thỉnh sinh Đaminh Thái Bình

Hội dòng rất hân hạnh được đón tiếp các bạn có ước muốn và lòng khao khát dâng mình cho Chúa, sống ơn gọi tu trì theo Linh đạo Đa Minh. Nếu bạn nghe được tiếng Chúa thì đừng đẩy lui! Chúa đang chờ các bạn nơi Hội dòng.

Thái Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2023

T/M Ban ơn gọi

Chị Giáo Thỉnh sinh
Nt. Maria Đỗ Thị Dung

Lưu ý: - Khi đi các em đem theo đồ dùng cá nhân đủ dùng trong 3 ngày,
1 áo sơ mi trắng để đi lễ.

- Riêng với những bạn muốn tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh mà không thể tham dự khóa tìm hiểu ơn gọi này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Giáo Thỉnh sinh để được hướng dẫn cụ thể.

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ KHÓA
TÌM HIỂU ON GỌI DÒNG ĐA MINH THÁI BÌNH

THỜI GIAN: 7g00 thứ Năm, ngày 13/7/2022 – 12g00 thứ Bảy, ngày 15/07/2023

Tên Thánh, Họ và tên:

Ngày/ Tháng/ Năm sinh:

Nơi sinh:

Trình độ học vấn:

Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận:

Họ và tên Cha xứ:

Địa chỉ liên lạc qua Email/ FB:

Số điện thoại của cha/mẹ:

Số điện thoại của cá nhân:

Ghi chú: Mời các bạn điền thông tin cá nhân vào PHIẾU ĐĂNG KÝ và gửi về ban Đặc trách on gọi; **hạn chót ngày 10/7/2023** (địa chỉ liên lạc xem trong bản thông báo).

Cảm ơn bạn – Thiên Chúa ở cùng bạn!